



**túy trong đoàn viên, người lao động ngành Y tế”** với nhiều hình thức: treo băng rôn tại trụ sở, tuyên truyền về tác hại của ma túy, tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động khác như: toạ đàm, nói chuyện chuyên đề nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Phát động phong trào đoàn viên, người lao động tham gia phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào khác trong đơn vị; Nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy. Đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; Lồng ghép phòng, chống ma túy với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển KT-XH khác.

Các công đoàn cơ sở với thế mạnh của ngành Y tế, tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế lồng ghép với các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, cai nghiện thuốc lá tại đơn vị, tuyên truyền không chỉ tới đoàn viên, người lao động mà còn cả những đối tượng khác ngoài cộng đồng.

Các công đoàn cơ sở y tế đã phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị trong công tác phòng, chống ma túy để phòng, ngừa, ngăn chặn các loại ma túy xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, góp phần chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Đặc biệt, nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống ma túy, tiêu biểu như Công đoàn cơ sở Bệnh viện Việt Đức đã được Bộ Công an và Tổng Liên đoàn khen thưởng, biểu dương nhân dịp Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

1. Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Phòng, chống tác hại ma túy.

2. Để đạt hiệu quả cao, duy trì và thúc đẩy các hoạt động phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS của Bộ Y tế để có sự hỗ trợ về kỹ thuật cũng như kinh phí trong công tác tuyên truyền. *MD*

**Nơi nhận:**

- Các CĐCS (để triển khai thực hiện);
- Thường trực CĐYTVN (để báo cáo).
- Lưu TGNC, VT.



**Phạm Thị Thanh Thủy**